

ด่วนที่สุด

ที่ ตก ๐๐๑๗.๑/ว ๑๕๖๕๕



ศาลากลางจังหวัดตาก

ถนนพหลโยธิน ตก ๖๓๐๐๐

๗๐ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๘

เรียน คณะกรรมการฯ และคณะที่ปรึกษาฯ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก ๐๐๑๗.๑/ว๑๕๔๙๒๗ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘

ตามที่อ้างถึง จังหวัดตากได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๘ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นั้น

ในการนี้ จังหวัดขอรายงานสรุปผลการประชุมและขอสั่งการในการประชุมดังกล่าว โดยดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (www.taksez.com) หัวข้อ “เอกสารการประชุม”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ ขอให้อำเภอแจ้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบลในพื้นที่รับผิดชอบทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชัย ทยะตันย์ติ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

สำนักงานจังหวัดตาก

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรศัพท์ ๐-๕๕๕๑-๑๕๔๖ มท ๒๓๕๒๙

โทรสาร ๐-๕๕๕๑-๑๕๔๖ มท ๒๓๕๕๕, ๒๓๖๖๖

Email: datatak@hotmail.co.th

“ชาวตากรวมใจ คำนึงธรรมชาติ คำนึงวัฒนธรรม คำนึงคนตาก”

สรุปผลการประชุมและข้อสั่งการ
การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีผลการประชุมและข้อสั่งการโดยสรุปดังนี้

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑. การตรวจสอบสิทธิการถือครองที่ดินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศ คสช. ที่ ๑๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘	จังหวัดได้ดำเนินการตรวจสอบสิทธิการถือครองที่ดินของประชาชนในพื้นที่รองรับการลงทุน เนื้อที่ ๒,๑๘๒ ไร่ ตามประกาศ คสช. ที่ ๑๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อประกอบการพิจารณาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งจังหวัดได้ประสานขอข้อมูลแผนที่ทหารเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบข้อมูล รวมถึงมีการรายงานให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบผลการดำเนินการอยู่เสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นสากล	
๒. การจัดมหกรรมการค้าการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ Mae Sot SEZ Expo ๒๐๑๕	สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ร่วมกับจังหวัดตาก และสมาคมการค้าเครือข่ายธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (BIZ Club SEZ TAK) จัดมหกรรมการค้าการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษครั้งแรกในเมืองไทย Mae Sot SEZ Expo ๒๐๑๕ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว OTOP อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างโอกาสทางด้านการลงทุน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ตลอดจนเปิดโอกาสในการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) กว่า ๑๕๐ คู่ ทั้งผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ รวมถึงได้จัดให้มีการสัมมนาหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์จากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากให้แก่นักลงทุนโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมรับชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา และนิทรรศการวิถีชีวิตสังคม วัฒนธรรม เมืองแม่สอด รวมทั้งการจัดแสดงสินค้าจากภาครัฐและเอกชน	<ul style="list-style-type: none"> - คณะทำงานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก - คณะทำงานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบล - ที่ปรึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>๓. การแข่งขันฟุตบอล มิตรภาพสามพันธมิตรสอง แผ่นดิน ดาก - เมียวดี ๒๐๑๕ ซึ่งถ้วยรางวัล Stronger Together Cup</p>	<p>จังหวัดกำหนดจัดการแข่งขันฟุตบอลมิตรภาพ สามพันธมิตรสองแผ่นดิน ดาก - เมียวดี ๒๐๑๕ ซึ่ง ถ้วยรางวัล Stronger Together Cup ในวันจันทร์ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งจะมีการแข่งขันนัดพิเศษ ระหว่าง "ทีมอาวุโสดาก และ ทีมอาวุโสเมียวดี" นำ ทีมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดดากและผู้ว่าราชการ จังหวัดเมียวดี ตั้งแต่เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทศบาลนคร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดดาก</p> <p>จึงขอเชิญชวนทุกส่วนราชการร่วมมรดังกล่าว</p>	<p>- คณะทำงานขับเคลื่อนงาน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ดาก</p> <p>- คณะทำงานขับเคลื่อนงาน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ดากระดับตำบล</p> <p>- ที่ปรึกษาเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษดาก</p>
<p>๔. การดำเนินนโยบาย ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับ ตำบลของรัฐบาล</p>	<p>จากมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของ รัฐบาล โดยจัดสรรงบประมาณให้ระดับตำบล ตำบล ละ ๕ ล้านบาท ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเป็น หน่วยงานหลักในการดำเนินการ เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุน</p> <p>จึงขอให้อำเภอ และส่วนราชการในพื้นที่ ทั้ง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดาก หน่วยงาน สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน การเกษตรในจังหวัด ได้ทำความเข้าใจใน วัตถุประสงค์ของการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงพิจารณากลับกรอง โครงการที่จะเสนอขอรับการสนับสนุน ให้มีความ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในด้านการแก้ไขปัญหา ด้านเศรษฐกิจ ความยากจน ปัญหาภัยแล้ง และ ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของคนในพื้นที่ เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชนทั้งตำบล</p>	<p>- คณะทำงานขับเคลื่อนงาน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ดาก</p>
<p>๕. การดำเนินงานและ ปัญหาอุปสรรคด้านธุรกิจ เพื่อสังคม (Social Business)</p>	<p>จังหวัดดาก ร่วมกับจังหวัดเมียวดีได้กำหนดจัด งานมหกรรมสินค้าเกษตรสหกรณ์ ๒ แผ่นดิน ดาก - เมียวดี (Social Business Co - Operative Connection Tak - Myawaddy) ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ที่ว่าการอำเภอเมียวดี จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา เพื่อเชื่อมโยงการค้า การลงทุนระหว่างสองประเทศ และเป็นการเริ่มต้น พัฒนาการดำเนินธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์ของทั้ง</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานรับผิดชอบ
	สองประเทศ โดยการจัดงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดในการนำสินค้ามาร่วมจัดจำหน่าย ซึ่งชาวเมียนมาได้ให้ความสนใจสินค้าของไทยเป็นอย่างดี ส่งผลให้มียอดขายสินค้าในวันแรกของการจัดงานประมาณ ๒ แสนบาท	
๖. การดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของคณะทำงานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบล	คณะทำงานฯ ระดับตำบล ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด ได้ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาการอนุญาตจัดตั้งโรงงานบรรจุก๊าซออกซิเจน ของบริษัท Air Product Industry จำกัด เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบให้มีการดำเนินการได้ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งคณะทำงานฯ จะได้นำเรื่องเข้าสู่กระบวนการประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ รวมถึงนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากต่อไป	
๗. การดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านศุลกากร	<p>การประสานส่วนภูมิภาค สาขาแม่สอด ได้จัดหาพื้นที่เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำรองรับการผลิตน้ำประปาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ซึ่งได้ขอใช้พื้นที่ ๕๐๐ ไร่ จากคณะกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ จึงขอให้จังหวัดพิจารณาเสนอพื้นที่อื่นภายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าว</p> <p>รองผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานในที่ประชุมจึงมอบหมายให้คณะทำงานด้านการกำหนดขอบเขตพื้นที่ และการจัดหาที่ดินของจังหวัดตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อสำรวจและเสนอพื้นที่เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากคัดเลือกต่อไป</p>	

สำนักงานจังหวัดตาก
 กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
 โทร ๐-๕๕๕๑-๑๕๕๖ ต่อ ๒๓๕๒๙
